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Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um náttúruverndaráætlun.

Frá Ólöfu Guðnýju Valdimarsdóttur.

Hvað líður gerð náttúruverndaráætlunar, sbr. gildandi lög um náttúruvernd þar sem segir
að ráðherra skuli láta vinna náttúruverndaráætlun fyrir landið allt og leggja fyrir Alþingi eigi
sjaldnar en á fimm ára fresti?

Skriflegt svar óskast.


